

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเงินเดือน

เรื่องนี้เป็นกรณีการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาดูว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ อย่างไร

นายสอนสินได้มีคำขอข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนวัดไก่อ่าเกี่ยวกับคำสั่งของสำนักงานเอ เรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่อ่า ซึ่งโรงเรียนวัดไก่อ่า ได้แจ้งเปิดเผยเฉพาะข้อมูลการเลื่อนชั้นเงินเดือนของนายสอนสิน แต่ปฏิเสธการเปิดเผยในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนของบุคคลอื่น โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว นายสอนสินจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมายวินิจฉัยสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ได้แก่ คำสั่งสำนักงานเอเรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่อ่าเป็นข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ตำแหน่งเลขที่รับเงินเดือน อันดับ ศศ. เงินเดือน เลื่อนขั้นรับเงินเดือน และลายมือชื่อ ซึ่งการเปิดเผยอาจเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว จึงวินิจฉัยให้โรงเรียนวัดไก่อ่าเปิดเผยคำสั่งสำนักงานเอเรื่องการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดไก่อ่าให้กับนายสอนสินโดยปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘

**คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ที่ สค ๑๒๖/๒๕๖๗)**

นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”